

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định, huyện Kiến Xương



Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi thấy dự thảo các Văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, chặt chẽ, mang tầm chiến lược, phản ánh đúng thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện đất nước. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo các Văn kiện, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất trí với đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Các quan điểm về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã được thể hiện rất rõ ràng. Tôi đề xuất lựa chọn mục tiêu đất nước giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án 2 "Đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao". Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra được chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, có văn hóa - xã hội phát triển, đồng thời giữ gìn được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Ông Phạm Văn Liên, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ



Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đăng trên Báo Thái Bình, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Trước đây, chúng ta mới chỉ ghi là "xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh", lần này, chủ đề Đại hội cần bổ sung thêm nội dung "Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Như vậy, đã bổ sung thêm cả "hệ thống chính trị" bao gồm Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo cao nhất. Từ đó đã nhấn mạnh vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tôi thấy dự thảo đã đánh giá đúng tình hình, khái quát toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội, chỉ ra được nguyên nhân và kết quả của những thành tựu, nêu được các bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo tôi nên bổ sung thêm đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, có phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tới.

Thêm cả "hệ thống chính trị" bao gồm Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo cao nhất. Từ đó đã nhấn mạnh vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tôi thấy dự thảo đã đánh giá đúng tình hình, khái quát toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội, chỉ ra được nguyên nhân và kết quả của những thành tựu, nêu được các bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo tôi nên bổ sung thêm đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, có phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tới.

Ông Vũ Đình Hiện, thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng



Tôi đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên mà Đảng ta xác định liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh những nội dung như trong dự thảo Báo cáo, tôi đề nghị cần bổ sung thêm nội dung "Chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng" vào trọng tâm nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng một số giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác kết nạp đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giúp nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng, trên cơ sở đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hướng về Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên; nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; việc kết nạp đảng viên cần được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, không được đơn thuần chạy theo số lượng. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, kiểm duyệt đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Có như vậy Đảng ta mới thực sự vững mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) xưa nay không chỉ được biết đến là một trong những cái nôi của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam mà còn nức tiếng gần xa với đặc sản bánh dày. Trải bao thăng trầm của lịch sử, đến nay người dân xã Nguyễn Xá vẫn đang từng ngày gìn giữ nghệ thuật múa rối nước truyền thống cùng thương hiệu của làng nghề để những giá trị truyền thống này không bị mai một theo thời gian. Ông Nguyễn Đăng Dán, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xác định văn hóa là nền tảng và động lực phát triển, địa phương luôn chú trọng gìn giữ những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như cụm di tích lịch sử quốc gia về làng kháng chiến chống Pháp, cụm di tích tổ nghề bánh dày, nghệ thuật múa rối nước...



Xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) chú trọng gìn giữ, phát huy nghệ thuật múa rối nước truyền thống.

Hiện nay, phường rói có 30 nghệ nhân hoạt động thường xuyên. Trong đó, có 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 4 nghệ nhân ưu tú. Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, múa rối nước xã Nguyễn Xá đã xây dựng được hệ thống thủy đình, được nâng cấp trang thiết bị, xây dựng tiết mục mới. Hàng năm, phường biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Điều đặc biệt, các nghệ nhân đều nhiệt tình tham gia vào việc mở các lớp truyền nghề cho thế hệ trẻ trong xã để lưu giữ nghệ thuật truyền thống của cha ông. Nhờ việc coi trọng gìn giữ nghệ thuật truyền thống mà loại hình nghệ thuật này không những không bị mai một mà đang được phục hồi và phát huy giá trị trong cuộc sống hiện đại. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp xúc để nghị các cơ quan chức năng xét duyệt việc phong tặng nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú đối với các cá nhân

có công lao trong việc lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước, từ đó góp phần tạo động lực gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo.

Cùng với bảo tồn nghệ thuật múa rối nước, việc duy trì làng nghề đặc sản bánh dày cũng được chú trọng. Các cơ sở sản xuất bánh dày tại địa phương thường xuyên quan tâm đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường. Với những nỗ lực của chính quyền và nhân dân, năm 2014, cụm di tích lịch sử làng mội, từ đường, tổ nghề bánh dày được công nhận là di sản văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, bánh dày cũng là sản phẩm OCOP của địa phương.

Hướng tới thực chất các phong trào thi đua

Nhiều năm qua, huyện Quỳnh Phụ luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Có được kết quả như thế là nhờ vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những ngày kỷ niệm này, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng phong trào cũng được khen thưởng kịp thời, từ đó tạo động lực thi đua trong các gia đình, các thôn làng, các tổ chức đoàn thể... Huyện Quỳnh Phụ cũng chú trọng việc

xây dựng các mô hình điển hình trong thực hiện phong trào tại cơ sở, như xây dựng các khu dân cư không có người sinh con thứ ba, không có tệ nạn xã hội, tiêu biểu như các xã Quỳnh Minh, An Thanh, An Tràng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa...

Phát huy công năng của nhà văn hóa thôn, huyện Quỳnh Phụ đang tích cực triển khai xây dựng từ sách tại nhà văn hóa thôn, tiến tới nhân rộng mô hình cung cấp wifi miễn phí tại địa phương, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân nông thôn. Đồng thời, tại nhà văn hóa thôn, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao đã được thành lập, huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, tạo động lực từ nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua.

Qua 20 năm thực hiện, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

TÚ ANH

QUỲNH PHỤ HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

Những ngày này, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ bằng nhiều hành động thiết thực đã chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng của thiên tai.

Tối ngày 22/10, sân nhà văn hóa thôn Đồng Bằng, xã An Lễ thêm sôi động bởi chương trình ca nhạc thiện nguyện "Hát về miền Trung". Đây là sáng kiến của những người con quê hương An Lễ phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Chương trình đã thu hút sự

quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân xã An Lễ cùng nhiều tấm lòng vàng. Ngay trong đêm, 30 triệu đồng cùng hơn 500 thùng mì tôm, 200 bao quần áo, 100 thùng nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác đã nhanh chóng được tập kết lên 3 xe tải, lăn bánh hướng về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Anh Phạm Hữu Mạnh, thôn Đồng Bằng chia sẻ: Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, mỗi người dân Quỳnh Phụ ngày đêm đợi theo những thông tin về đồng bào miền Trung. San sẽ khó khăn với đồng bào, những thành viên trong Hội tình nghĩa Đồng Bằng, Câu lạc bộ Thiện nguyện chùa An Hòa đã kết nối

và nhận được sự ủng hộ quý báu về vật chất và tinh thần của chính quyền địa phương, nhân dân trong và ngoài xã, các nhà tài trợ, thiện nguyện... Thời gian tới, bằng nhiều hình thức, chúng tôi vẫn tiếp tục quyên góp, vận chuyển hàng hóa vào vùng sâu, vùng xa để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Hướng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ các cấp, chỉ sau 2 ngày gửi thư kêu gọi, phát động, dâng ni, Phật tử chùa Phúc Khánh, thôn Trung Châu, xã An Cầu đã quyên góp được 16 triệu đồng, 800kg gạo, 54 thùng mì tôm, 20 thùng sữa và 1.000 bộ quần áo để ủng hộ đồng bào



Những xe hàng quyên góp từ Quỳnh Phụ sẵn sàng lên đường đến với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.



Người dân xã An Cầu (Quỳnh Phụ) quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

miền Trung, Tây Nguyên. Đại Ủy ban MTTQ các cấp, chỉ sau 2 ngày gửi thư kêu gọi, phát động, dâng ni, Phật tử chùa Phúc Khánh, thôn Trung Châu, xã An Cầu đã quyên góp được 16 triệu đồng, 800kg gạo, 54 thùng mì tôm, 20 thùng sữa và 1.000 bộ quần áo để ủng hộ đồng bào

đoàn thể, địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bằng tình cảm và trách nhiệm tích cực tham gia, cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Từ ngày 23/10 - 11/11, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, địa phương, cá nhân đồng thời tổ chức trao tặng toàn bộ tiền, hàng hóa tiếp nhận ủng hộ đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Để cuộc vận động đạt hiệu quả, huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời với tinh thần vận động quyên góp ủng hộ ở 2 cấp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, quản lý hàng hóa, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích.

TRỊNH CƯỜNG

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO TRAO TẶNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ BIỂU DIỄN CHO NHÀ HÁT CHÈO THÁI BÌNH

Tập đoàn Geleximco vừa tổ chức trao tặng Nhà hát Chèo Thái Bình chiếc xe ô tô 35 chỗ ngồi nhãn hiệu SAMCO trị giá gần 2 tỷ đồng để diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Thái Bình thuận tiện cho việc lưu diễn.

Nhân dịp này, Tập đoàn Geleximco cũng tặng quà động viên tập thể và nghệ sĩ đạt giải tại cuộc thi "Độc tấu - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020" với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Thông qua việc tặng xe và quà, Tập đoàn Geleximco mong muốn Nhà hát Chèo Thái Bình tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt nhiều giải thưởng cũng như tiếp tục gìn giữ, phát huy làn điệu chèo truyền thống của quê hương.

NGUYỄN CƯỜNG

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CHUNG CƯ DAMSAN

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Ban quản trị chung cư Damsan (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) vừa tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cư dân sinh sống tại tòa nhà.

Tại buổi tập huấn, cư dân chung cư được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, giảm thiểu thiệt hại cũng như kiểm soát rủi ro từ cháy, nổ tại nơi sinh sống hoặc nơi làm việc. Ngoài ra, cư dân được phổ biến các kiến thức thực tế để xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra, nhất là sự cố rò rỉ khí gas và cách bảo quản, sử dụng bình chữa cháy xách tay. Sau buổi học lý thuyết, các cư dân được hướng dẫn và thực hành cách sử dụng bình bột, bình CO₂ để dập tắt đám cháy, cách xử lý nhanh các tình huống... **TẮT ĐẬP**